

# Your 1<sup>st</sup> Stock Ambassador

คุณโสรัตน์ วนิชวรากิจ



## “นักลงทุนหุ้นกับมรดกพ่อรวย”

เราต้องยอมรับว่า คนรวยส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ ล้วนเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการทั้งนั้น แต่คนทำงานชนชั้นกลางอย่างพวกเรา ยากมากที่จะสามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการแล้วร่ำรวยอย่างพวกเขาได้ พวกเราจึงได้แต่คิดจินตนาการที่ได้รับมรดกจากพ่อรวยนักธุรกิจใหญ่ ว่ามีกรรมดี ทำบุญมาเยอะ ชาตินี้เลยสบายไม่ต้องทำอะไร และก็คอยหวังว่า ทำอย่างไรชาติหน้าตนจะสามารถมีมรดกจากพ่อรวยเช่นนี้บ้าง แต่วันนี้ผมอยากบอกว่า เรามีวิธีที่สามารถได้มรดกจากพ่อรวยได้ในชาตินี้เลยโดยไม่ต้องรอกรรมดีส่งผลในชาติหน้าอีกแล้ว นั่นคือ การ “สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง” โดยการลงทุนใน “บริษัทที่ดีมาก พร้อมกับทีมผู้บริหารที่ดีมาก” แล้วถือเป็น “เจ้าของร่วมในระยะยาว” โดยไม่จำเป็นต้องมีการซื้อขายหุ้นตัวนั้นหากพื้นฐานของกิจการยังดีอยู่ วิธีคิดและทางเดินเช่นนี้จึงสามารถก้าวผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิตได้ ซึ่งผมขอเรียกว่า “นักธุรกิจหุ้น”

แต่นักธุรกิจหุ้นก็ได้เปรียบมากกว่านั้นครับ ถ้ามรดกพ่อรวยให้กิจการอะไรเรามา เราก็ต้องทำกิจการนั้นต่อไปทั้งที่เราอาจจะไม่รัก ไม่ถนัด ไม่เข้าใจก็อาจเป็นทุกขก็ได้ แต่สำหรับนักธุรกิจหุ้นแล้ว สิ่งที่ได้เปรียบกว่ามรดกจากพ่อรวยก็คือ เราสามารถเลือกกิจการที่เราเข้าใจ ถนัดและ “มีความสุขในการเข้าร่วมกิจการ” อย่างแท้จริงโดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด แถมเรายังไม่ต้องลงไปบริหารจัดการทั้งวันทั้งคืนแบบเก่าแก่ ไปไหนไม่ได้เลย ซึ่งเราสามารถไว้วางใจผู้บริหารที่ดี เก่ง สามารถดูแลกิจการของเราดูกิจการของพวกเขาได้อย่างสบายใจ

ฟังดูอย่างนี้แล้ว น่าจะไม่ยากใช่ไหมครับในการเป็นนักธุรกิจหุ้น แต่ความจริงในตลาดหุ้นแล้ว ยากครับ !! ทุกคนต่างเป็นนักเก็งกำไรผลต่างของราคาหุ้นไปหมดเลย ทั้ง ๆ ที่พวกเขาตั้งใจเข้ามาด้วยการเป็นนักลงทุน แต่กำไรของกิจการรายไตรมาสหรือจะสู้กับอิทธิพลของกำไรของราคาหุ้นในแต่ละวันที่แต่ละวันได้ จึงถูกกระแสแห่งความโลภเข้าโจมตีด้วยวิธีต่าง ๆ และเมื่อขาดทุนไปแล้ว ก็มีความเข้าใจผิดมองตลาดหุ้นคือแหล่งการพนันที่ถูกกฎหมายนี้เอง ผมคิดว่าตลาดหุ้นก็เหมือนมีดครับ ฆ่าทำอาหารก็ได้ ทำลายคนก็ได้

นักลงทุนมากมายมาถามผมถึงเคล็ดลับการลงทุนว่า ทำไมผมถึงลงทุนแล้วได้กำไรเยอะ ผมคิดว่า ถ้าเรากลับมาใช้ประโยชน์จากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์ก็คือ การสามารถเป็นเจ้าของกิจการใดก็ได้ในราคาที่เรพอใจ เราก็จะ “เลือกกิจการที่ดีที่สุด” ที่เราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้พร้อมถือหุ้นนี้เป็น “เจ้าของร่วมในระยะยาว” เพียงเท่านี้เราก็สามารถได้มรดกที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวเราเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากมากเรื่องเลยนะครับ ผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับ ที่ยึดมั่นการลงทุนแบบนักธุรกิจหุ้นมาอย่างยาวนานจนบังเกิดผลกำไรมหาศาลครับ ผมมั่นใจว่า “ทางออกที่ดีที่สุดก็คือทางที่เรา

เข้ามา” ทางออกของการลงทุนที่ดีที่สุด ก็คือ ทางเข้าของการเข้ามาลงทุนอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงครับ ผม  
อยากบอกเหลือเกินว่า “ความยากจะลดลงเมื่อความเข้าใจมีมากขึ้น” เพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้ว